

(๕) มีการวิเคราะห์สรุปผลและแนวทางการนำความรู้ที่ได้จากการดำเนินการไปใช้ประโยชน์

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ หมายถึง ผลงานทางวิชาการหรือผลงานสร้างสรรค์ที่มีการศึกษาค้นคว้าจากโครงการ/โครงการงานทางวิชาชีพ/ตามหลักสูตร แสดงถึงความสามารถในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้และประสบการณ์ของครู/อาจารย์ และครูฝึก เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ของผู้ศึกษาอบรมอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีหลักฐานที่ชัดเจน หรือเป็นผลงานที่แสดงความก้าวหน้าทางวิชาการ เสริมสร้างองค์ความรู้หรือวิธีการที่เป็นประโยชน์หรือแสดงความเป็นต้นแบบ ต้นความคิดของผลงาน หรือแสดงความสามารถในการบุกเบิกงาน รวมทั้งสิ่งประดิษฐ์และผลงานศิลปะและดนตรี หรือผลงานการคิดค้นกระบวนการฝึก ซึ่งเป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพที่ได้รับการรับรองจากแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้

หมายเหตุ หน่วยงานรับรองนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์ ถ้าเป็นระดับกองบังคับการต้องไม่ใช่กองบังคับการในสังกัดกองบัญชาการเดียวกัน สำหรับหน่วยงานระดับกองบัญชาการจะต้องไม่ใช่กองบัญชาการที่เป็นหน่วยงานต้นสังกัด

การนับจำนวนงานนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์ หมายถึง ให้นับผลงานนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์ ที่ครู/อาจารย์ และครูฝึก ดำเนินการจัดทำเสร็จสิ้นในปีงบประมาณนั้น ๆ และต้องมีเอกสารหลักฐานการยอมรับผลงานจากหน่วยงานซึ่งเป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพที่ได้รับการรับรองจากแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้หรือมีการนำไปใช้

วิธีคำนวณ

$$\frac{\text{ผลรวมจำนวนงานวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์}}{\text{จำนวนครู/อาจารย์ และครูฝึกทั้งหมด}} \times 100$$

เกณฑ์การให้คะแนน

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กำหนดร้อยละ ๑๐ เท่ากับ ๕ คะแนน

ผลการดำเนินงาน

ข้อที่	ผลการดำเนินการ	รายการเอกสารหลักฐาน
๑	ศพร.ภ.๙ มีอาจารย์ประจำตำแหน่ง จำนวน ๑๒ นาย มีครูฝึกประจำหลักสูตร นสต.๖๐ จำนวน ๑๐ นาย รวม ๒๒ นาย มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังนี้ ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง - ปัจจัยคุณลักษณะส่วนบุคคล และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่มีผลต่อความสุขในการทำงานของข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดทำโดย พ.ต.อ.ศุภรา ศรีปริวาทิน ตำแหน่ง อาจารย์ (สบ๔)	เอกสารหมายเลข ๑.๑ จำนวนบัญชีรายชื่ออาจารย์ ครูฝึก เอกสารหมายเลข ๑.๒ อนุมัติโครงการวิจัยและหรือนวัตกรรม ฯ เอกสารหมายเลข ๑.๓ รายงานวิจัยปัจจัยคุณลักษณะส่วนบุคคล และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่มีผลต่อความสุข

	<p><u>ผลงานนวัตกรรม</u></p> <p>- โครงการจัดทำนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์สำหรับการดำรงชีพในป่าของศูนย์ฝึกอบรม ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ๓ ผลงาน (แยกส่วนประกอบ และการใช้งานได้ ๓ ชิ้น) จัดทำโดย พ.ต.อ.อนุชัย ณ วัชรเจริญ อาจารย์ (สบ ๔)</p> <p>สรุป ศฝร.ภ.๙ มีครู-อาจารย์ รวม ๒๒ นาย มีผลงานวิจัย และนวัตกรรมจำนวน ๔ ผลงาน</p>	<p><u>เอกสารหมายเลข ๑.๔</u> ผลงานนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์สำหรับการดำรงชีพในป่าของ ศฝร.๙</p> <p><u>เอกสารหมายเลข ๑.๕</u> ภาพถ่าย</p>
--	--	---

การประเมินตนเอง

เป้าหมาย	ผลการประเมินตนเอง	คะแนน	การบรรลุเป้าหมาย
ร้อยละ ๑๐	ร้อยละ ๑๐	๕ คะแนน	บรรลุ

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง

กลุ่มงานอาจารย์มีความรู้ และความสามารถในการจัดทำผลงานวิจัย และนวัตกรรม

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ

ผู้บังคับบัญชาเสริมสร้างแรงจูงใจให้อาจารย์ และครูฝึกผลิตผลงานวิจัย และนวัตกรรม